

## บทที่ 5

### สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การวิจัยความสุขของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ซึ่งสรุปสาระสำคัญและผลการวิจัย ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2. วิธีดำเนินการวิจัย
3. สรุปผลการวิจัย
4. การอภิปรายผล
5. ข้อเสนอแนะ

#### วัตถุประสงค์ของการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ

1. เพื่อศึกษาระดับความสุขของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
2. เพื่อเปรียบเทียบความสุขของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

#### วิธีดำเนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

##### 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ประชาชนตามทะเบียนราษฎร ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 24,943 คน แบ่งออกเป็นเขตพื้นที่ชุมชนย่อย 12 ชุมชน (เทศบาลเมืองจันทบุรี. 2556 : 5 - 6)

##### 2. กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนตามทะเบียนราษฎร ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี โดยการสุ่มแบบสองขั้นตอน จากตารางสุ่มจำนวนกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 607 - 608) จำนวน 377 คน แล้วนำใช้วิธีการสุ่มแบบสัดส่วนชั้นภูมิ (Proportional Stratified Random Sampling) โดยใช้จำนวนชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี เป็นเกณฑ์ในการแบ่งชั้น

### เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ระดับความสุขของประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นมาจากทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเก็บรวบรวม ข้อมูลให้ครอบคลุมเนื้อหาตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยแบ่งลักษณะของ แบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

**ตอนที่ 1** เป็นปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ที่พักอาศัย และภาระการเลี้ยงดูรวมทั้งตนเอง

**ตอนที่ 2** เป็นระดับความสุขของประชาชน ตามตัวชี้วัดความสุข โดยสำนักงาน คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

**ตอนที่ 3** เป็นคำถามปลายเปิดเพื่อสอบถามข้อเสนอแนะการพัฒนาที่ต้องการให้เทศบาล เมืองจันทบุรีพัฒนาและเสริมสร้างให้เกิดความสุขของประชาชนที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี

### สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

1. ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา โดยการวิเคราะห์หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความสุขของประชาชนที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา โดยการวิเคราะห์หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

3. เปรียบเทียบตัวชี้วัดความสุข จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชน ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ที่พักอาศัย และบุคคลในอุปการะเลี้ยงดูรวมทั้งตนเอง โดยใช้ค่าสถิติ t-test เพื่อทดสอบความแตกต่าง ระหว่างตัวแปรสองกลุ่มที่ระดับนัยสำคัญ .05 และ F-test (One way ANOVA) เพื่อทดสอบ ความแตกต่างระหว่างตัวแปรสามกลุ่มขึ้นไป ที่ระดับนัยสำคัญ .05 และวิธีการ LSD เพื่อทดสอบ ความแตกต่างรายคู่

### สรุปผลการวิจัย

จากการวิเคราะห์ข้อมูลความสุขของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี สามารถสรุปสาระสำคัญของผลการวิจัยได้ดังนี้

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ที่พักอาศัย และภาระการเลี้ยงดู รวมทั้งตนเอง ปรากฏผลดังนี้

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งเป็นเพศหญิง จำนวน 217 เพศชาย จำนวน 160 คน อายุมากที่สุด 70 ปี น้อยที่สุด 16 ปี และมีอายุเฉลี่ยประมาณ 41.82 ปี แบ่งเป็นกลุ่ม มีอายุระหว่าง 36 - 45 ปี มากที่สุดจำนวน 114 คน รองลงมาอายุระหว่าง 46 - 60 ปี จำนวน 113 คน มีสถานภาพมากที่สุด สมรส จำนวน 224 คน รองลงมาโสด จำนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67 อาชีพค้าขายและธุรกิจส่วนตัวมากที่สุด จำนวน 159 คน รองลงมา อาชีพรับจ้าง จำนวน 84 คน รายได้ของครอบครัวต่อเดือน น้อยที่สุดมีรายได้ 1,500 บาท มากที่สุด รายได้ 30,000 บาท มีรายได้เฉลี่ยประมาณ 11,249.20 บาท โดยเฉลี่ยมีรายได้ระหว่าง 5,001 - 10,000 บาท มากที่สุดจำนวน 122 คน รองลงมา ตั้งแต่ 5,000 บาทลงมา จำนวน 99 คน ที่พักอาศัย เป็นบ้านของตนเองมากที่สุด จำนวน 187 คน รองลงมา ห้างเช่าหรือบ้านเช่า จำนวน 126 คน ระยะเวลาที่อยู่อาศัยน้อยที่สุด 1 ปี มากที่สุด 60 ปี อยู่อาศัยตั้งแต่ 10 ปี ลงมามากที่สุด จำนวน 134 คน รองลงมา ตั้งแต่ 31 ปี ขึ้นไป จำนวน 94 คน มีภาระเลี้ยงดูรวมทั้งตนเองน้อยที่สุด 1 คน มากที่สุด 10 คน โดยเฉลี่ย 3.25 คน รวมทั้งภาระการเลี้ยงดูตนเอง จำนวน 3 - 4 คนมากที่สุด จำนวน 237 คน รองลงมา ภาระการเลี้ยงดูตนเอง 1 - 2 คน จำนวน 94 คน

2. ระดับความสุขของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีด้านที่อยู่ในระดับมาก 1 ด้าน ระดับปานกลาง 8 ด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามลำดับแรก ดังนี้ ด้านชีวิตและครอบครัว ชีวิตการทำงาน และด้านความรู้และการศึกษาตามลำดับ

### 3. ผลการทดสอบสมมติฐาน

เปรียบเทียบความสุขของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จำแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ และอาชีพ ภาพรวมไม่แตกต่างกัน หากจำแนกตามรายได้ต่อเดือน ระยะเวลาที่อยู่อาศัย ที่พักอาศัย และภาระการเลี้ยงดูรวมทั้งตนเอง พบว่า ภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. ข้อเสนอแนะที่ต้องการให้เทศบาลเมืองจันทบุรีพัฒนาและเสริมสร้างให้เกิดความสุขของประชาชนที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะที่ต้องการให้เทศบาลเมืองจันทบุรี พัฒนาและเสริมสร้างให้เกิดความสุข จากจำนวนกลุ่มตัวอย่าง 377 คน มีผู้แสดงความคิดเห็นจำนวน 231 คน คิดเป็น ร้อยละ 61.27 ทั้งนี้สามารถแบ่งข้อเสนอแนะของประชาชน เป็น 5 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการ ที่ดีทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะเรื่องต้องการให้เพิ่มความโปร่งใสในการทำงานของเทศบาล ไม่โกงกิน ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ด้านสุขอนามัย โดยเฉพาะความต้องการที่ออกกำลังกายอย่างทั่วถึงกับประชาชนในทุกชุมชนและการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย ด้านการมีสาธารณูปโภค

โดยเฉพาะเรื่องจัดตั้งสถานที่ขายสินค้าอุปโภค บริโภค ยา และสิ่งจำเป็นต่าง ๆ ให้กับผู้มีรายได้น้อย ในราคาถูก รายได้และการกระจายรายได้ โดยเฉพาะเรื่อง ควรจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้มีรายได้น้อย เพื่อหาทางช่วยเหลือ และอื่น ๆ ต่อไป และสภาพแวดล้อมในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะเรื่อง สอดส่องดูแลพวกมั่วสุมตามที่ต่าง ๆ เพิ่มเจ้าหน้าที่ตรวจตรา เวลาวิกาล

### อภิปรายผล

จากการวิจัยเรื่อง ความสุขของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี สามารถอภิปรายผล ดังนี้

1. ความสุขของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับความสุขของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีด้านที่อยู่ในระดับมาก 1 ด้าน ระดับปานกลาง 8 ด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามลำดับแรก ดังนี้ ด้านชีวิตและครอบครัว ชีวิตการทำงาน และด้านความรู้และการศึกษาตามลำดับ และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในด้านการบริหารจัดการที่ดีทั้งภาครัฐและเอกชน มีระดับความสุขระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจอธิบายได้ว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี มีครอบครัวที่มีความรัก ความผูกพันต่อกัน มีความสุขเมื่อได้อยู่พร้อมกัน สมาชิกในครอบครัวรู้จักบทบาทและหน้าที่ของตนเอง สามารถพึ่งพาอาศัยกันได้ อยู่เสมอ ดังที่ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (2548 : 5) นำเสนอถึง ความสุขภายในใจของแต่ละคนมักได้รับผลกระทบมาจากปัจจัยภายนอก คือ มักสัมพันธ์กับปัจจัยต่าง ๆ ในการดำรงชีวิต รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันและปัจจัยทางสิ่งต่าง ๆ แบ่งออกได้เป็น การมีปัจจัยสี่พอเพียง มีความมั่นคงในชีวิต ครอบครัวอบอุ่น การมีชุมชนเข้มแข็ง มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ดังนั้น การวัดระดับความสุข ตามทัศนะของนักคิดนักการศึกษา ที่มองความสุขไปตามศาสตร์แขนงต่าง ๆ และพิจารณาองค์รวมของมิติความสุข ซึ่งมี 2 ทาง ดังที่ สุพรรณิ ไชยอำพร และคมพล สุวรรณกฎ (2550 : 146) ได้กล่าวไว้ คือ ความสุขภายใน เป็นความสุขที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีหรือไม่มีปัจจัยภายนอกโดยตรง มักจะเป็นความสุขในระดับจิตและปัญญา และความสุขภายนอก มักจะสัมพันธ์กับปัจจัยต่าง ๆ ในการดำรงชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน และปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งพอที่จะพัฒนาแนวคิดไปสู่ตัวชี้วัดหรือดัชนีความสุข จึงเห็นได้ว่า ความสุขที่อยู่ในระดับมากของผลการวิจัยของผู้วิจัย คือชีวิตและครอบครัว จึงเป็นความสุขที่อยู่ภายในของบุคคลมาก่อน และส่งผลต่อความสุขภาพนอก ซึ่งมีปัจจัยสิ่งแวดล้อม เป็นระดับความสุขระดับน้อยกว่าลงมา จึงทำให้ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี

จังหวัดจันทบุรีในภาพรวม มีความสุข อยู่ในระดับปานกลาง อันแสดงให้เห็นว่ายังมีตัวชี้วัดความสุขอีกหลายด้าน ที่ประชาชนในจังหวัดจันทบุรี ต้องได้รับการพัฒนา เพื่อให้ประชาชนมีความสุขเพิ่มมากขึ้น และจากผลการวิจัยของผู้วิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ คุณัญญ์ สงขาว (2550 : 40) ได้ทำการศึกษา การสำรวจและประเมินระดับความสุขของประชาชน : ศึกษาในกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความสุขอยู่ในระดับปานกลาง ถึงมากที่สุด โดยแยกตามปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสุข ดังนี้ ปัจจัยก่อให้เกิดความสุขระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านชีวิตครอบครัว ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสุขระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านความรู้ ด้านชีวิตการทำงาน ด้านรายได้และกระจายรายได้ ด้านสภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิต ด้านการจัดการบริหารที่ดีภาครัฐ และสอดคล้องกับงานวิจัยของนิตานาด ถิ่นทะเล (2550 : 62) ได้ศึกษาการวัดระดับความสุขของประชาชน : กรณีศึกษาเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ผลการวิจัยพบว่า เมื่อเฉลี่ยในภาพรวมแล้วระดับความสุขของประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง

2. เปรียบเทียบความสุขของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ และอาชีพ ภาพรวมไม่แตกต่างกัน จำแนกตามรายได้ต่อเดือน ระยะเวลาที่อยู่อาศัย ที่พักอาศัยและภาระการเลี้ยงดูรวมทั้งตนเอง 5 - 6 คนมีความสุขมากกว่ามีภาระการเลี้ยงดูน้อย ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจอธิบายได้ว่า รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาที่อยู่อาศัยของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ที่พักอาศัยและภาระการเลี้ยงดูรวมทั้งตนเอง ที่มีความแตกต่างกัน มีความสุขที่แตกต่างกัน โดยผลการวิจัยพบว่า ผู้ที่มีรายได้น้อยกลับมีระดับความสุขมากกว่าผู้ที่มีรายได้ระหว่าง 10,000 - 15,000 บาท และระยะเวลาที่อยู่อาศัยตั้งแต่ 21 - 30 ปี มีระดับความสุขมากกว่าผู้ที่อยู่อาศัยน้อยกว่า และมากกว่านี้ ผู้ที่พักอาศัยอยู่กับบ้านพักข้าราชการมีความสุขมากที่สุด และมีภาระการเลี้ยงดูรวมทั้งตนเอง 5 - 6 คน มีความสุขมากกว่าผู้มีภาระการเลี้ยงดูรวมทั้งตนเองน้อย แต่ความสุขโดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้จากความหมายของความสุข คือสภาวะที่คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพทั้งจิต กาย ปัญญา ที่เชื่อมโยงกับ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นองค์รวม และสัมพันธ์กัน ได้ถูกต้องดึงมาไปสู่การอยู่เย็นเป็นสุข คือ การอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างคนกับคน และระหว่างคนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงทำให้เห็นว่า ผู้มีรายได้น้อย ผู้ที่อาศัยอยู่นาน ผู้ที่มีบ้านอยู่เป็นของตนเอง และผู้มีภาระการเลี้ยงดูไม่มาก ไม่ใช่ผู้ที่มีความสุขมากที่สุดเสมอไป ดังที่ สุพรรณิ ไชยอำพร และคมพล สุวรรณภู (2550 : 146) ได้สรุป ความสุขในทัศนะของนักคิด นักการศึกษา ที่มีมุมมองความสุข ไปตามศาสตร์แขนงต่าง ๆ โดยพิจารณา ความสุข อย่างเป็น

องค์รวมในมิติที่มาของความสุข พบว่า ความสุขมีที่มาได้ 2 ทาง ความสุขภายใน เป็นความสุขที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีหรือไม่มีปัจจัยภายนอกโดยตรง มักจะเป็นความสุขในระดับจิตและปัญญา และความสุขภายนอก มักจะสัมพันธ์กับปัจจัยต่าง ๆ ในการดำรงชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน และปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม จากผลการวิจัยของผู้วิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของรัชนิวรรณ ช่างทำรองเท้า (2550 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขของภาคเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการวิจัยพบว่า เปรียบเทียบความสุขของภาคเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า ภาคเอกชนที่มีสถานภาพ รายได้และ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ต่างกัน มีความสุขแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของภูเบศร์ ปิ่นแก้ว (2550 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขของภาครัฐในจังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการวิจัยเมื่อเปรียบเทียบพบว่ารายได้ ลักษณะงานที่รับผิดชอบ ลักษณะที่พักอาศัยต่างกัน มีความสุขแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

#### ข้อเสนอแนะ

จากผลการศึกษา เรื่อง ความสุขของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

##### ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

1. นำผลการวิจัยไปเสนอให้กับเทศบาลเมืองจันทบุรี ให้เทศบาลปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
2. เสนอให้เทศบาลจัดการด้านสุขอนามัย ในการจัดให้มีที่ออกกำลังกายอย่างทั่วถึงในทุกชุมชน และการสนับสนุน ส่งเสริมและให้ความรู้ในการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษ และสารเคมีตกค้าง ตลอดจนตรวจแหล่งผลิตอาหารในเขตเทศบาลเมืองให้มีความสะอาดปลอดภัยจากผู้บริโภคได้อย่างถูกสุขอนามัย
3. เสนอให้เทศบาลส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสถานที่ขายสินค้าอุปโภค บริโภค ยาและสิ่งจำเป็นให้กับผู้มีรายได้น้อย ในราคาถูก
4. นำเสนอต่อชุมชนในการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนสำหรับผู้มีรายได้น้อย มีการออมเงินสัจจะร่วมกัน เพื่อใช้ในยามจำเป็นได้
5. จัดการจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ควรให้มีระเบียบและปฏิบัติตามกฎระเบียบมากขึ้น โดยทำกติการ่วมกันของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี
6. จัดให้มีการส่งเสริมการผลิตสินค้าของชุมชน ให้มีตลาดสินค้าชุมชนและตลาดอาหารปลอดภัยให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี

7. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน ให้ประชาชนทุกคนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี โดยสร้างความเข้าใจถึงหลักประกันด้านสุขภาพที่เหมาะสมและพอเพียงให้กับชุมชน สามารถสมัครเข้าร่วมกองทุนสวัสดิการของชุมชนที่มีอยู่ และสร้างความสามัคคีของชุมชนเข้าถึงหลักประกันสุขภาพของชุมชนได้อย่างถูกต้อง

#### ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรศึกษาวิจัยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตอำเภอเมืองจันทบุรีเพื่อให้เกิดข้อมูลที่น่าเชื่อถือยิ่งขึ้น
2. ควรทำการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก ในเรื่องความสุขของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีต่อไป
3. ควรทำการวิจัยในเรื่องนี้กับพื้นที่อื่น ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบระดับความสุขของแต่ละพื้นที่ และพื้นที่ที่มีความสุขมากจะส่งผลต่อ การนำไปศึกษางานวิจัยในเรื่องต่อไป ปัจจัยใดที่มีผลต่อความสุขของประชาชนในพื้นที่นั้น และนำมาเป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาชุมชนที่มีความสุขน้อยให้เกิดการพัฒนาความสุขอย่างยั่งยืนได้ตามลำดับต่อไป